
 

 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 
  สมยัวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําป  พ.ศ. 2566 

วันจันทรท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 

   อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 
รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นายวิทยา  มณี 
นายโสภณ  ไชยการ 
นายสมคิด  เลิศวิเชียร 
นายจักรี  ชุมนาค 
นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน 
นายแดง จิตรอักษร 
นายสุทัศน  ยิ้มนอย 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 
ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 

วิทยา มณี 
โสภณ  ไชยการ 
สมคดิ  เลิศวิเชียร 
จักรี  ชุมนาค 
วิสุทธ์ิ  แกวเนิน 
แดง จิตรอักษร 
สุทัศน  ย้ิมนอย 

รายชื่อผูไมมาประชุม 
- ไมมี                                                                                                                   

รายชื่อผูเขารวมประชุม  
 

ลําดับที ่ ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

นางภัทธณี  ยังชวย 
นางสุนันท  สําเนียงหวาน 
นางทิฐิชภักดิ์  คงพล 
นายอนุสรณ  คงฤทธ์ิ 
นายเชี่ยว  เสนี 

หัวหนาสํานักปลัด 
ผูอํานวยการกองคลัง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
รองนายก อบต.เขาขาว 
นายก อบต.เขาขาว 

ภัทธณี  ยังชวย 
สุนันท  สําเนียงหวาน 
ทิฐิชภักดิ์  คงพล 
อนุสรณ  คงฤทธ์ิ 
เชี่ยว  เสนี 

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
              เมื่อที่ประชุมพรอม นายสมคิด  เลิศวิเชียร เลขานุการสภาฯ ไดเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ประจําป พ.ศ. 2566  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
 
 
 
 
          /ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

-ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว สมัยสามัญ 

สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดวย มีทานใดจะแกไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว สมัยสามัญ  
สมัยแรก คร้ังท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2566    
ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี   งดออกเสยีง 1 เสียง  
(นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ 3.1  พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของกองชาง 
โอนลด จากหนวยงานสํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งงบประมาณไว 850,000 
บาท โอนลด จํานวนเงิน 300,000 บาท 
โอนเพ่ิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน
เงิน 300,000 บาท       

ประธานสภาฯ  ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจดูในบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีสมาชิกสภาฯ ทานใด จะสอบถามหรืออภิปราย
บางหรือไม หากไมมีกระผมขอมติที่ประชุม ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563  ขอ 27 การ
โอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของกองชาง 
โอนลด จากหนวยงานสํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งงบประมาณไว 850,000 
บาท โอนลด จํานวนเงิน 300,000 บาท 
โอนเพ่ิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  
จํานวนเงิน 300,000 บาท 

       /ดวยคะแนน... 
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ดวยคะแนนเสียง  6  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง (นายวิสุทธิ์  
แกวเนิน ประธานสภาฯ) 

 

ประธานสภาฯ  3.2 พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของกองชาง 
โอนลด จากหนวยงานสํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะ และขนสง โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งงบประมาณไว 850,000 
บาท โอนลดไปแลว จํานวนเงิน 300,000 บาท คงเหลืองบประมาณ  550,000 
บาท ขอโอนลด จํานวนเงนิ 545,891.65 บาท 
ตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและประปา หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
รัฐ วิส าห กิจ อุดหนุนการไฟฟ าส วน ภู มิภาคอํ า เภอห วยยอด จํานวน เงิน  
545,891.65 บาท จํานวน 9 โครงการ ซึ่งกระผมจะขอความเห็นชอบพิจารณา
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งจายเปน
รายการใหม จากที่ประชุมเปนรายโครงการฯ นะครับ 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563  ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
 

ประธานสภาฯ  1. โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายโคกแค – เขาปูน หมูท่ี 2  
ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ตั้งไว   66,238.68  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบจําหนายไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะถนนสายโคก
แค - เขาปูน หมูท่ี 2 ตําบลเขาขาว ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 
2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2566 ลําดับที่ 5 หนาที่ 7 

ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  ชี้แจงรายละเอียดครบั 
นายเชี่ยว  เสนี  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.เขาขาว โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายโคกแค – เขาปูน หมูที่ 2  

ตําบลเขาขาว เนื่องจากการติดตั้งไฟฟาสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบลเขาขาว ซึ่งแตกอน
เปนการใชไฟฟาที่ไมถูกตองเทาที่ควร กระผมจึงแกไขใหถูกตองโดยการขอขยายเขต
ระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) ในทุกพื้นที่ตําบลเขาขาว เพื่อความถูกตองเก่ียวกับ
การติดตั้งไฟฟาสาธารณะ จําเปนตองดําเนินการพาด (สายดับ) และในชวงเวลา
กลางคืนแสงสวางมีไมเพียงพอ ทําใหผูขับข่ียานพาหนะมองเห็นจากระยะไกลไม
ชัดเจน มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน และอาจมีการโจรกรรมทรัพยสิน
รวมไปถึงอาจเปนแหลงมั่วสุมของยาเสพติดและอบายมุขตาง ๆ 

นายวิสุทธิ์ แกวเนิน ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ไดช้ีแจงรายละเอียดใหทราบแลว 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ หากไมมี

กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 
(สายดับ) สายโคกแค – เขาปูน หมูที่ 2 ตําบลเขาขาว โปรดยกมือขึ้นครับ 

 



/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของกองชาง โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายโคกแค – เขาปูน 
หมูที่ 2 ตําบลเขาขาว  ดวยคะแนนเสียง 6  เสียง ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  
1 เสียง (นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ 2. โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายราชพัฒนา หมูที่ 7 ตําบล
เขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ตั้งไว  52,965.68  บาท  
เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบจําหนายไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะถนนสายราช
พัฒนา หมูที่ 7 ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรงั  ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังที่ 1/2566  ลําดับที่ 10 หนาที่ 8 

ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายเชี่ยว  เสนี  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.เขาขาว โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายราชพัฒนา หมู ท่ี 7 ตําบล   

เขาขาว เนื่องจากถนนสายราชพัฒนา หมู ท่ี 7 เปนถนนที่รอยตอติดกับตําบล       
เขากอบ มีประชาชนสัญจรไปมาจํานวนมาก และในชวงเวลากลางคืนแสงสวางมีไม
เพียงพอ ทําใหผูขับขี่ยานพาหนะมองเห็นจากระยะไกลไมชัดเจน มีโอกาสในการเกิด
อุบัติเหตุบนทองถนน และอาจมีการโจรกรรมทรัพยสินรวมไปถึงอาจเปนแหลงมั่วสุม
ของยาเสพติดและอบายมุขตาง ๆ 

นายวิสุทธิ์ แกวเนิน ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ไดช้ีแจงรายละเอียดใหทราบแลว 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ หากไมมี

กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 
(สายดับ) สายราชพัฒนา หมูท่ี 7 ตําบลเขาขาว โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของกองชาง โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายราชพัฒนา หมูที่ 
7  ตําบลเขาขาว  ดวยคะแนนเสียง 6  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง           
1 เสียง (นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) ประธานสภาฯ 

 

ประธานสภาฯ 3. โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายราชประสงค หมูท่ี 6 ตําบล
เขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง  ตั้งไว  24,793.39  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบจําหนายไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะถนนสายราช
ประสงค หมูท่ี 6 ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังที่ 1/2566 ลําดับท่ี 9 หนาที่ 8 

ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายเชี่ยว  เสนี  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.เขาขาว โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายราชประสงค หมูที่ 6 ตําบล  

ตําบลเขาขาว เน่ืองจากถนนสายราชประสงค หมูท่ี 6 เปนถนนที่รอยตอติดกับตําบล
เขากอบและตําบลหนองชางแลน เปนพ้ืนท่ีสุมเสียง มีประชาชนสัญจรไปมาจํานวน
มาก และในชวงเวลากลางคืนแสงสวางมีไมเพียงพอ ทําใหผูขับขี่ยานพาหนะมองเห็น
จากระยะไกลไมชัดเจน มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน และอาจมี 
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การโจรกรรมทรัพยสินรวมไปถึงอาจเปนแหลงมั่วสุมของยาเสพติดและอบายมุข 
ตาง ๆ 

นายวิสุทธิ์ แกวเนิน ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ไดช้ีแจงรายละเอียดใหทราบแลว 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ หากไมมี

กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 
(สายดับ) สายราชประสงค หมูที่ 6 ตําบลเขาขาว โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของกองชาง โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายราชประสงค หมู
ที่  6 ตําบลเขาขาว ดวยคะแนนเสียง 6  เสียง ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง           
1 เสียง (นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  4. โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายคลองนุยเหนือ หมูที่ 4  
ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ตั้งไว  46,148.98  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบจําหนายไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะถนนสายคลอง
นุยเหนือ หมูที่ 4 ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรงั ซึ่งปรากฏในแผน 
พัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566 ลําดับที่ 7 หนาที่ 8 

ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายเชี่ยว  เสนี  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.เขาขาว โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายคลองนุยเหนือ หมูที่ 4   

ตําบลเขาขาว เนื่องจากถนนสายคลองนุยเหนือ หมูที่ 4 เปนถนนที่รอยตอติดกับ
ตําบลหนองชางแลน มีประชาชนสัญจรไปมาจํานวนมาก และในชวงเวลากลางคืน
แสงสวางมีไมเพียงพอ ทําใหผูขับข่ียานพาหนะมองเห็นจากระยะไกลไมชัดเจน       
มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน และอาจมีการโจรกรรมทรัพยสินรวมไปถึง
อาจเปนแหลงมั่วสุมของยาเสพติดและอบายมุขตาง ๆ 

นายวิสุทธิ์ แกวเนิน ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ไดช้ีแจงรายละเอียดใหทราบแลว 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ หากไมมี

กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 
(สายดับ) สายคลองนุยเหนือ หมูที่ 4 ตําบลเขาขาว โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของกองชาง โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายคลองนุยเหนือ 
หมูที่ 4 ตําบลเขาขาว  ดวยคะแนนเสียง 6  เสียง ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง           
1 เสียง (นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ 5. โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายราชพัฒนา หมูที่ 3 ตําบล
เขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ตั้งไว  101,744.51 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบจําหนายไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะถนนสายราช
พัฒนา หมูที่ 3 ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัด ตรงั ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมคร้ังที่ 1/2566 ลําดับท่ี 6 หนาที่ 8 
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ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายเชี่ยว  เสนี  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.เขาขาว โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายราชพัฒนา หมู ท่ี 3 ตําบล   

เขาขาว เน่ืองจากถนนสายราชพัฒนา หมูท่ี 3 เปนถนนที่รอยตอติดกับตําบลเขาปูน 
มีประชาชนสัญจรไปมาจํานวนมาก และในชวงเวลากลางคืนแสงสวางมีไมเพียงพอ 
ทําใหผูขับขี่ยานพาหนะมองเห็นจากระยะไกลไมชัดเจน มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ
บนทองถนน และอาจมีการโจรกรรมทรัพยสินรวมไปถึงอาจเปนแหลงม่ัวสุมของยา
เสพติดและอบายมุขตาง ๆ 

นายวิสุทธิ์ แกวเนิน ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ไดช้ีแจงรายละเอียดใหทราบแลว 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ หากไมมี

กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 
(สายดับ) สายราชพัฒนา หมูท่ี 3 ตําบลเขาขาว โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของกองชาง โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายราชพัฒนา หมูที่ 
3 ตําบลเขาขาว  ดวยคะแนนเสียง 6  เสียง ไมเห็นชอบ  ไม มี  งดออกเสียง           
1 เสียง (นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  6. โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายประชาสรรค 1 หมูที่ 1  
ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ตั้งไว  48,081.69  บาท   
เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบจําหนายไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะถนนสาย
ประชาสรรค 1 หมูที่ 1 ตาํบลเขาขาว อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง ซึ่งปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2566 ลําดับท่ี 4 
หนาที่ 7 

ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายเชี่ยว  เสนี  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.เขาขาว โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายประชาสรรค 1 หมูที่ 1  

ตําบลเขาขาว เนื่องจากถนนสายประชาสรรค 1 หมูที่ 1 เปนถนนท่ีเปนแหลงชุมชน
และเปนทางผานไปไดหลายหมูบาน มีประชาชนสัญจรไปมาจํานวนมาก และในชวง
เวลากลางคืนแสงสวางมีไมเพียงพอ ทําใหผูขับข่ียานพาหนะมองเห็นจากระยะไกลไม
ชัดเจน มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน และอาจมีการโจรกรรมทรัพยสิน
รวมไปถึงอาจเปนแหลงมั่วสุมของยาเสพติดและอบายมุขตาง ๆ 

นายวิสุทธิ์ แกวเนิน ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ไดชี้แจงรายละเอียดใหทราบแลว 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ หากไมมี

กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 
(สายดับ) สายประชาสรรค 1 หมูท่ี 1  ตําบลเขาขาว โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของกองชาง โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายประชาสรรค 1 
หมูท่ี 1  ตําบลเขาขาว  ดวยคะแนนเสียง 6  เสียง ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง           
1 เสียง (นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ 7. โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายหนองยูง – ยอดเคียน หมูที่ 
1,7 ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ตั้งไว  86,031.66 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบจําหนายไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะถนนสายหนอง
ยูง – ยอดเคียน หมูที่ 1,7 ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง  ซึ่งปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2566 ลําดับท่ี 3 
หนาที่ 7 

ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายเชี่ยว  เสนี  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.เขาขาว โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายหนองยูง – ยอดเคียน หมูที่ 

1,7 ตําบลเขาขาว เนื่องจากถนนสายหนองยูง – ยอดเคียน หมูที่ 1,7 เปนถนนที่
เปนแหลงชุมชน และเปนทางผานไปไดหลายหมูบาน มีประชาชนสัญจรไปมาจํานวน
มาก และในชวงเวลากลางคืนแสงสวางมีไมเพียงพอ ทําใหผูขับขี่ยานพาหนะมองเห็น
จากระยะไกลไมชัดเจน มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน และอาจมีการ
โจรกรรมทรัพยสินรวมไปถึงอาจเปนแหลงมั่วสุมของยาเสพติดและอบายมุขตาง ๆ 

นายวิสุทธิ์ แกวเนิน ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ไดช้ีแจงรายละเอียดใหทราบแลว 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ หากไมมี

กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 
(สายดับ) สายหนองยูง – ยอดเคียน หมูที่ 1,7 ตําบลเขาขาว โปรดยกมือขึ้นครบั 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของกองชาง โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายหนองยูง –     
ยอดเคียน หมูที่ 1,7 ตําบลเขาขาว  ดวยคะแนนเสียง 6  เสียง ไมเห็นชอบ  ไมมี       
งดออกเสียง  1 เสียง (นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  8. โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายหนองยูง - ปายาง หมูท่ี  
1,6 ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ตั้งไว  66,710.47  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบจําหนายไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะถนนสาย 
หนองยูง - ปายาง  หมูท่ี 1,6 ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ลําดับที่ 2 
หนาที่ 7 

ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายเชี่ยว  เสนี  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.เขาขาว โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายหนองยูง - ปายาง หมูที่ 1,6 

ตําบลเขาขาว เนื่องจากถนนสายหนองยูง – ปายาง หมูที่ 1,6 เปนถนนท่ีเปนแหลง
ชุมชน และเปนทางผานไปไดหลายหมูบาน มีประชาชนสัญจรไปมาจํานวนมาก และ
ในชวงเวลากลางคืนแสงสวางมีไมเพียงพอ ทําใหผู ขับขี่ยานพาหนะมองเห็นจาก
ระยะไกลไมชัดเจน มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน และอาจมีการโจรกรรม
ทรัพยสินรวมไปถึงอาจเปนแหลงมั่วสุมของยาเสพติดและอบายมุขตาง ๆ 

 
 
         /นายวิสุทธ์ิ... 
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นายวิสุทธิ์ แกวเนิน ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ไดช้ีแจงรายละเอียดใหทราบแลว 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ หากไมมี

กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 
(สายดับ) สายหนองยูง - ปายาง หมูที่ 1,6  ตําบลเขาขาว โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของกองชาง โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายหนองยูง - ปายาง 
หมูที่ 1,6  ดวยคะแนนเสียง 6  เสียง ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  1 เสียง   
(นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ  9. โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายหนองยูง - ไสหาง หมูที่ 1  
ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ตั้งไว  53,176.59  บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบจําหนายไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะถนนสาย  
หนองยูง – ไสหาง หมูที่ 1 ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2566 ลําดับที่ 1 
หนาที่ 7 

ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายเชี่ยว  เสนี  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.เขาขาว โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายหนองยูง – ไสหาง หมู ท่ี 1 

ตําบลเขาขาว เนื่องจากถนนสายหนองยูง – ไสหาง หมูท่ี 1 เปนถนนท่ีเปนแหลง
ชุมชน และเปนทางผานไปไดหลายหมูบาน มีประชาชนสัญจรไปมาจํานวนมาก และ
ในชวงเวลากลางคืนแสงสวางมีไมเพียงพอ ทําใหผู ขับขี่ยานพาหนะมองเห็นจาก
ระยะไกลไมชัดเจน มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน และอาจมีการโจรกรรม
ทรัพยสินรวมไปถึงอาจเปนแหลงมั่วสุมของยาเสพติดและอบายมุขตาง ๆ 

นายวิสุทธิ์ แกวเนิน ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ไดช้ีแจงรายละเอียดใหทราบแลว 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ หากไมมี

กระผมจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 
(สายดับ) สายหนองยูง – ไสหาง หมูที่ 1  ตําบลเขาขาว โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของกองชาง โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา (สายดับ) สายหนองยูง –       
ไสหาง หมูท่ี 1  ดวยคะแนนเสียง 6  เสียง ไมเห็นชอบ  ไมมี  งดออกเสียง  1 เสียง 
(นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) ประธานสภาฯ   

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารทานใดมีเร่ืองท่ีจะแจงหรือเรื่องที่จะปรึกษาหารืออีก

หรือไม 
 
 

         /นายเชี่ยว... 
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นายเชี่ยว  เสนี กระผมมีเร่ืองที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 4 เรื่องครบั 
นายก อบต.เขาขาว 1. ขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯ ทุกคน รวมกิจกรรมกําจัดผักตบชวา คลองสวยน้ําใส    

ไรผักตบชวา  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566  โดยกําหนดจัดกิจกรรมในวัน
อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ คลองสะพานวา    
หมูที่ 1,6  โดยมีผูนําชุมชน อสม. อถล. พนักงาน อบต. และทุกภาคสวนเขารวม
กิจกรรม  
2. ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกหมูบาน ตัดหญาสองขางทางถนนทุกเดือน เดือนละ        
1 สาย เพ่ือความสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอยภายในหมูบาน และเพื่อความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน  
3. สําหรับ อบต.เขาขาว จะมีกิจกรรมจิตอาสาทุกเดือน โดยกําหนดจัดวันศุกร
สัปดาหสุดทายของเดือน  ซึ่งเปนโยบายสําคัญของรัฐบาล และตองรายงานอําเภอ
ทุกเดือน 
4.  อบต.เขาขาว กําหนดจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการออกกําลังกายของตําบล
เขาขาว ในวันพุธที่สองของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแตวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566  
เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว เพ่ือให
สอดคลองกับแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566 – 2570) และ
ขับเคลื่อนการสงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือมวลชนใหเปนวิถีชีวิตเปน
รูปธรรม        

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเรื่องที่จะแจงในท่ีประชุมอีกหรือไม หากไมมีกระผมขอปด
การประชุม และขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมประชุมในวันนี้   
       

เลิกประชุมเวลา  11.๓0  น.  
 
          

(ลงชื่อ)       สมคิด  เลิศวิเชียร         ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                (นายสมคิด  เลิศวิเชียร) 
                     เลขานุการสภาฯ  
 
 

(ลงชื่อ)        วิสุทธิ์  แกวเนิน      ผูตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) 
                  ประธานสภา ฯ   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


